

## my five star cuisine

Story by Lady Kookkuu, Photo by P'Ton  
Venue : 7<sup>th</sup> Floor, Sofitel So Hotel Bangkok  
Tel. 0-2624-0000

# World Food Market @ Red Oven



ตอบใจที่ยิ่งหลากหลายของไลฟ์สไตล์คนเมืองในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์คุณภาพดี ภายใต้มาตรฐานการดูแลระดับพรีเมียม บวกความสดใหม่ที่มีประหนึ่งคุณได้เดินเลือกอาหารชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกทานด้วยตัวเอง



"จำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีงานที่โรงแรมโซฟิเทล โซ บ่อยมาก จนได้มีโอกาสนั่งทานอาหารที่ เร็ด โอเว่น เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่เรจัดเป็นโซนได้นำสนใจ โดยส่วนตัวหนึ่งชอบทานอาหารทะเลมาก ซึ่งที่นี่ก็มีครบทั้งกุ้ง หอยแมลงภู่ หอยนางรม กุ้ง ทานได้แบบไม่อั้นบวกกับราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอาหารคุณภาพดีขนาดนี้ ทำให้หนึ่งและครอบครัวประทับใจมาก หลังจากนั้นช่วงเทศกาลสำคัญๆ อย่าง วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน วันปีใหม่ เราก็จะมาทานกันที่เร็ด โอเว่นตลอด ล่าสุดเราก็มาฉลองวันเกิดคุณพ่อที่ไบท์(สามมี) วันนั้นทุกคนแอบบีนึก เพราะได้เลือกทานในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ"

จากธีมของโรงแรมที่เน้นการดีไซน์ห้องพักผ่อนที่ 5 ประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ไฟ และสุดท้ายธาตุไฟ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรุ่มร่ามผ่านห้องอาหาร เร็ด โอเว่น (Red Oven) มาพร้อมคอนเซ็ปต์ 'World Food Market' ทำให้คุณรู้สึกเสมือนได้เดินช้อปปิ้งเลือกชิมอาหารกันแบบสดๆ จากทุกมุมโลก เพราะที่ เร็ด โอเว่น ได้แบ่งไลน์บุฟเฟ่ต์สไตล์ International ออกเป็นโซนอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่อาหารทะเลสดๆ อาทิ กุ้ง หอยแมลงภู่ หอยนางรม ปู ฯลฯ โซนอาหารอิตาเลียนที่มีให้เลือกตั้งแต่ พาสต้า สเปกเกตตี สารพันชีส ฯลฯ โซนอาหารจีนที่มีทั้งต้มยำ ชะหมี่เกี๊ยวหมู ปู กุ้ง โซนอาหารไทยกับข้าวเหนียว ส้มตำ ยำต่าง ๆ กระทั่งข้าวแช่ที่หาทานยาก และอีกหนึ่งสเตชันใหญ่ที่ไม่ควรพลาด 'อาหารญี่ปุ่น' ที่พร้อมเสิร์ฟกันแบบสดๆ ทั้งซูชิ ซาชิมิ หรือจะเป็นเนื้อต่างๆ นำมากริลล์ ก็สามารถสั่งมาทานได้แบบไม่อั้น ปิดท้ายโซนขวัญใจเด็ก ๆ กับขนมหวานหลากหน้าหลายตา ทั้งขนมไทยและขนมฝรั่ง ร่วมด้วยไอศกรีมโฮมเมดสูตรธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด

ความสดใหม่ที่ถูกปรุงให้เห็นกันต่อหน้าบนเตาโมลทานี สีแดง (Molteni) ขนาดยาว อันเป็นดั่งสัญลักษณ์ และที่มาของชื่อห้องอาหารแห่งนี้ การันตีคุณภาพอาหารที่คัดสรรรับประทานได้เป็นอย่างดี และไม่เพียงไลน์บุฟเฟ่ต์ที่หลากหลาย แต่ เร็ด โอเว่น ยังเสิร์ฟเมนูอาหารแบบ a la carte มากมาย รวมทั้งมีบาร์เครื่องดื่มสำหรับเสิร์ฟค็อกเทล ม็อคเทล และมิวส์ คองเน็กชั่น ไร้คอยบริการ จึงไม่แปลกที่ห้องอาหาร เร็ด โอเว่น จะเป็นขวัญใจเสลเวศิตีหลายท่าน รวมทั้ง คุณหนึ่ง ศรัยฉัตร กุญชรฯ จีระแพทย์ MC สาวสวยคนเก่งที่สมัครเป็นลูกค้ำประจำของห้องอาหารแห่งนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

